

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN THANH XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1003/UBND-NV  
V/v tuyên truyền gương  
ĐHTT, “người tốt, việc tốt”  
của quận Thanh Xuân

Thanh Xuân, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể quận;
- Chủ tịch các Hội cấp quận;
- Phòng văn hóa và thông tin quận;
- Chủ tịch UBND 11 phường thuộc quận;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS công lập thuộc quận,

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND quận về việc phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2019,

Nhằm kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến được phát hiện qua cuộc thi, UBND quận đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Hội cấp quận, các phòng, ban, ngành, các trường công lập thuộc quận và Chủ tịch UBND 11 phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền đến các cán bộ, hội viên, các đoàn thể, và nhân dân trên địa bàn về những gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” (có danh sách và tóm tắt thành tích kèm theo) để kịp thời động viên, khích lệ tập thể, cá nhân nhằm nhân rộng trong các phong trào thi đua.

- Giao Phòng văn hóa và Thông tin quận tham mưu hướng dẫn các đơn vị biên tập tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” tới các Tổ dân phố, Khu dân cư và trên công thông tin điện tử của đơn vị để học tập, làm theo. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐTĐKT quận;
- Đảng ủy, UBND 11 phường;
- Các trường học công lập trên địa bàn;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Lưu**

## DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH

Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thuộc quận đề nghị khen thưởng cấp Thành phố năm 2019

(Kèm theo Công văn số: 1003/UBND-NV ngày 24/7/2019 của UBND quận Thanh Xuân)

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương ĐHTT, NTVT
1	Bà Lê Thị Tô Liên - Chủ tịch Hội LHPN phường Phương Liệt	<p>Với vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường, bà luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 1655 lượt phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Trong công tác luôn nhiệt tình, trách nhiệm, sống thân thiện, hòa đồng, được mọi người tin tưởng, quý mến.</p> <p>Với tác phong nhanh nhẹn, miệng nói tay làm, sâu sát với các phong trào Hội, chị đã lãnh đạo 16 chi hội phụ nữ phường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao .</p> <p>Luôn chủ động, sáng tạo trong công tác Bảo vệ môi trường: Vận động hội viên có nhà mặt tiền trên tuyến đường trồng cây bỏ tiền mua cây theo chiều cao quy định và vận động xã hội hóa để trồng và chăm sóc 74 cây xanh ven hồ rùa và bờ trái sông Lừ với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng, đến nay cây đã lên xanh tốt, cho bóng mát.</p> <p>Hội phường cùng Chi hội 12 đã xã hội hóa trồng hoa ở các góc cây với tổng số tiền là 2 triệu đồng, thường xuyên chăm sóc tạo cảnh quan và hạn chế rác thải cũng như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.</p> <p>Tiếp tục duy trì 21 đoạn đường phụ nữ tự quản, quản lý 3 khu nhà và 1 đoạn đường văn minh trật tự đô thị đảm bảo “sáng, xanh, sạch, đẹp” được đài truyền hình Hà Nội về lấy tin ghi hình.</p> <p>Hội đã phát động 4 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt nhân dịp các ngày lễ lớn, duy trì công tác tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần.</p> <p>Trực tiếp tham gia cùng cán bộ Chi hội phụ nữ số 1 tuyên truyền vận động cán bộ hội viên trong diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 2 chấp hành tốt các quy định của nhà nước về công tác GPMB, đến nay tất cả các gia đình cán bộ hội viên đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng.</p> <p>Chị thường xuyên cùng Ban chấp hành thăm hỏi, động viên, đỡ đầu con hộ nghèo 500.000đ/tháng, trợ cấp hộ cận nghèo 300.000đ/tháng, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho 13 người.</p> <p>Hưởng ứng lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, ngày môi trường thế giới, chị vận động các chi hội tặng gang tay nilon sinh học tự hủy cho chị em nhằm tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa; chủ động đề xuất với Trung tâm giáo dục cộng đồng phường tổ chức lớp dạy nghề làm đồ lưu niệm từ rác thải nhựa cho 32 cháu thiếu niên nhi đồng.</p>
2	Bà Đào Thị Hoa - Chi hội trưởng Người cao tuổi khu 1, Tổ phó Tổ dân phố số 1, UV MTTQ phường	<p>Được giao nhiều trọng trách tại Tổ dân phố, Khu dân cư, bà luôn gương mẫu trong tất cả các lĩnh vực, chức trách được giao.</p> <p>Bà đứng ra phát động phong trào “Nuôi lợn nhựa”, mỗi năm được hàng chục triệu đồng để giúp đỡ hội viên phát triển</p>

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương ĐHTT, NTVT
	Khương Đình	<p>kinh tế gia đình.</p> <p>Ba năm gần đây với công tác tình nguyện “Bát cháo tình thương”, “Bát cơm nghĩa tình”, mỗi năm ủng hộ 30-35 triệu đồng cho các cháu mắc bệnh hiểm nghèo tại viện nhi TW, bệnh viện K.</p> <p>Kêu gọi tổ dân phố tích cực tham gia và chủ động hưởng ứng các phong trào của phường; tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, vệ sinh môi trường.</p> <p>Hàng năm bà đều vận động, ủng hộ và trực tiếp đi từ thiện ở vùng cao, những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Năm 2018, cùng với Hội phụ nữ phường vận động được 2,3 tấn gạo và 100 thùng mì tôm trị giá tiền mặt là 21 triệu đồng ủng hộ bà con lũ lụt miền Trung. Bản thân bà ủng hộ 8 triệu đồng và nhiều quần áo cho các cháu gặp khó khăn tại Văn Trấn - Yên Bái; tết năm 2018, bà tặng 10 suất quà tết cho hội viên nghèo gặp khó khăn để họ có tết no ấm hơn.</p> <p>Hàng năm đóng góp và huy động hơn chục triệu để giúp đỡ những người tàn tật, nhiễm chất độc da cam; tháng 3/2019 vận động giúp đỡ người bị chất độc da cam 6 triệu đồng.</p> <p>Hàng năm vận động học sinh, sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo (mỗi năm có từ 30 cháu trở lên).</p> <p>Bà đã cùng Ban quản lý Đình - Đền trùng tu, tôn tạo sửa chữa ao đình, sân đình, nhà khách... tạo điều kiện cho nhân dân tập thể dục, vui chơi và các phong trào của địa phương được thoáng mát sạch sẽ, luôn được nhân dân quý mến.</p> <p>Sáng thứ 7 hàng tuần vận động nhân dân vệ sinh đường phố, đặc biệt là chân rác lớn tại cửa nhà hội họp khu dân cư số 1.</p> <p>Từ năm 2018 phát động chiến dịch “Con đường nở hoa”, bà cùng đóng góp 3 triệu đồng để làm đẹp lại đường, tường.</p> <p>Bản thân đạt được nhiều thành tích và được các cấp khen thưởng.</p>
3	Bà Phạm Thị Cúc Tú - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc	<p>Là tấm gương sáng, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, năng động trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.</p> <p>Tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng quỹ hội và thực hiện hiệu quả các phong trào do tổ chức phát động (phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”).</p> <p>Vận động “lá lành đùm lá rách” thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn, hiếu, hi. Thành lập các nhóm tiết kiệm, duy trì nhiều năm giúp chị em chi tiêu có kế hoạch, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống.</p> <p>Bà cùng BCH đặc biệt quan tâm thực hiện phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” với 100% cán bộ hội viên tham gia tiết kiệm chi tiêu để tặng quà cho cán bộ, hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... hàng năm đóng góp lên Quận hội để xây dựng mái ấm tình thương và từ thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã vận động các chi hội tặng 68.294.500đ cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và huy động chị em tổ phụ nữ số 22 thuộc chi hội phụ nữ số 7 và các đ/c trong BCH ủng hộ 1 gia đình hội viên mắc bệnh hiểm nghèo 20 triệu</p>

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương ĐHTT, NTVT
		<p>đồng.</p> <p>Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng để tặng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường (trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Thảo bị tim bẩm sinh 200.000đ/tháng); Ủng hộ BCH hội 1-2 triệu/năm để ủng hộ các cháu khó khăn tại phường vào dịp Tết Thiếu nhi và Trung thu.</p> <p>Tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo, hàng năm vận động được 40-50 lượt chị em phụ nữ tại các chi hội tham gia hiến máu, bản thân 5 lần tham gia hiến máu.</p> <p>Tổ chức và duy trì mô hình nhóm “Kết nối yêu thương” phát cháo từ thiện cho các cháu thiếu nhi tại bệnh viện nhi Trung ương vào các sáng thứ 5 hàng tuần trị giá 700.000đ/tuần, cá nhân bà ủng hộ viện Nhi 2 triệu/1 năm.</p> <p>Năm 2019 tổ chức 1 lớp dạy Tiếng Anh miễn phí cho 14 cháu học sinh tiểu học tại D6.</p> <p>Bản thân là Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện với 9 thành viên thường xuyên phối hợp với công an phường, Tổ trưởng tổ dân phố thăm hỏi gia đình có con em bị nghiện ma túy và cung cấp nhiều thông tin về an ninh trật tự tới công an phường.</p> <p>Nhiều lần làm hòa giải viên cho các vụ mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình hội viên, tham gia tư vấn giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.</p> <p>Mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ 7 tổ chức người dân trong TDP tham gia tổng vệ sinh, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilon”.</p> <p>Chỉ đạo các chi hội hàng năm nhận giúp đỡ 01 cháu thiếu niên chậm tiến, 08 người nghiện là con em hội viên trong đó 02 người có tiến bộ, 01 người có việc làm ổn định.</p>
4	Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố số 4 phường Khương Mai	<p>Từ năm 2000 sau khi nghỉ hưu ông tham gia Tổ tuần tra của phường, là Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố số 4 phường Khương Mai, luôn tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận và của phường: vào lúc 0h5p ngày 18/02/2019 trong lúc tuần tra tại ngõ 80 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, ông phát hiện một đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn mang trong người 1 gói nilon, ông đã cùng tổ tuần tra bắt giữ và đưa đối tượng về Công an phường Khương Mai. Qua kiểm tra, đối tượng là Nguyễn Văn Thịnh đã có 1 tiền án về ma túy, khai là đang đi giao ma túy (0,869g Ketamin, 3,444g ma túy tổng hợp).</p> <p>Vào 14h30 ngày 21/3/2019 ông đã phối hợp cùng tổ Tuần tra bắt quả tang 02 đối tượng trộm cắp xe máy trước cửa nhà C14 Lô 9 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, đối tượng đang phá khóa điện xe SH, khám trong người đối tượng có 7 vạm phá khóa, 01 dầu dò từ, 01 cần vạm phá khóa và đưa đối tượng về công an phường Định Công để làm rõ.</p> <p>Qua quá trình hoạt động tại phường, ông đã đạt được nhiều thành tích và được các cấp ghi nhận: Từ năm 2010 đến năm 2014, liên tục được Thành phố tặng Bằng khen; Từ năm 2010 đến nay liên tục được Giám đốc Công an Thành phố tặng Giấy khen;</p>



TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Tóm tắt thành tích nổi bật của gương ĐHTT, NTVT
		<p>Năm 2013 được Bộ Công an tặng Bằng khen; Năm 2014 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố; năm 2016 được công nhận Công dân Thủ đô ưu tú.</p>
5	<p>Ông Đặng Văn Tú - Tổ viên Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai</p>	<p>Từ năm 2000 là Tổ viên Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, ông Tú luôn tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận và của phường:</p> <p>Vào 21h ngày 20/02/2019, ông tham gia cùng tổ CSHS Công an phường Khương Mai phát hiện 02 đối tượng nghi vấn trước cửa số nhà 143/69A Hoàng Văn Thái, Khương Mai đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện trong người đối tượng có 2 gói nilon màu trắng và trong yên xe có 01 gói nilon có chứa bột màu trắng; tổ tuần tra đã đưa 02 đối tượng về công an phường, đối tượng khai nhận là đang trên đường đi bán ma túy (trọng lượng 1,890g Heroin và 2,238g ma túy tổng hợp).</p> <p>Vào lúc 02h30p ngày 05/3/2019, trước cửa số 148 Lê Trọng Tấn, ông Tú cùng Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường phát hiện 01 đối tượng tên Lộc mang trong người 1 túi nilon nhãn hiệu Cocacola bên trong có chứa 20 viên nén, khai là đang mang bán thì bị bắt giữ. Tổ đã đưa đối tượng về công an phường, thu được tang vật là 20 viên nén trọng lượng 9,187g ma túy tổng hợp.</p> <p>14h30p ngày 21/3/2019, ông phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn trước cửa nhà C14 Lô 9 khu đô thị Định Công, đang phá khóa điện xe SH, ông đã thông báo với Công an phường Khương Mai phối hợp khám trong người đối tượng có 7 vạm phá khóa, 01 đầu dò từ, 01 cần vạm phá khóa và đưa đối tượng về công an phường Định Công để làm rõ.</p> <p>Quá quá trình hoạt động tại phường, ông đã đạt được nhiều thành tích và được ghi nhận: Từ năm 2012 đến năm 2018 liên tục được Công an Thành phố tặng Giấy khen.</p>